

Thái Bình: Tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

23:34 18/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/10/2023, tại hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; BHXH tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) và những vấn đề mà xã hội đang quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.



Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Xuân Biên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị; đại biểu tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo; đại diện Lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác BHXH, BHYT thời gian qua, Phó Giám đốc BHXH

tỉnh Mạc Thanh Hải khẳng định: 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức; song với sự quyết liệt, linh hoạt, triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT với nhiều kết quả khả quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, BHXH tỉnh nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, qua đó số người tham gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Mong rằng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, viên chức, hội viên tích cực tuyên truyền tới người thân, qua đó lan tỏa đến mọi người dân về những ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện như: Người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng; được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; được hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện theo quy định, được cấp thẻ BHYT, v.v.. và cùng chung tay thực hiện lộ trình mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu mục tiêu BHYT toàn dân.

Việc tham gia BHXH, tích lũy thời gian để khi có đủ điều kiện về tuổi đời và năm đóng BHXH sẽ được hưởng chế độ hưu trí có ý nghĩa an sinh xã hội hết sức quan trọng. Hiện nay, do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, nhiều lao động bị mất việc làm, dẫn đến tình trạng số người nhận trợ cấp BHXH một lần có xu hướng gia tăng. Tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã thông tin về những thiệt thòi khi người lao động nhận BHXH một lần, đồng nghĩa ra khỏi hệ thống BHXH, mất cơ hội được hưởng lương hưu, cấp thẻ BHYT và các chế độ ưu việt khác.

Những năm gần đây, với quyết tâm phục vụ ngày càng tốt hơn quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số theo Đề án 06. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cập nhật căn cước công dân (CCCD)/định danh cá nhân, đồng bộ dữ liệu của 1.580.255 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 98% và phê duyệt 821.886 tài khoản VssID, đạt 51% người tham gia; toàn tỉnh có gần 20.000 người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM.

Tích cực triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông về BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia. Phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện tốt việc sử dụng CCCD gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB BHYT để phục vụ người dân. Đây là quyết tâm chính trị của ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Thái Bình nói riêng, hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo trong công tác thông tin tuyên truyền để chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được phổ biến thường xuyên, rộng khắp và hiệu quả đến mọi người tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển mở rộng người tham gia, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thai-binh-tang-cuong-phoi-hop-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt>